

Khai trương tuyệt phẩm sân gôn nơi miền di sản cố đô Huế Golden Sands Golf Resort

16:49 28/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 28/9, sân gôn Golden Sands Golf Resort (xã Vinh Xuân và Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã chính thức khai trương và chào đón những người yêu môn thể thao này.

Được định vị là điểm đến gôn đẳng cấp thế giới, dưới bàn tay tài hoa của nhà thiết kế sân gôn số 1 thế giới Nicklaus Design, “tuyệt tác ven biển miền Trung” Golden Sands Golf Resort hứa hẹn mang đến những trải nghiệm chơi gôn thách thức nhất Việt Nam.



Khai trương tuyệt phẩm sân gôn nơi miền di sản cố đô Huế Golden Sands Golf Resort.

Tọa lạc bên bờ biển đẹp nhất Thừa Thiên Huế tại xã Vinh Xuân và Vinh Thanh thuộc huyện Phú Vang, chỉ cách cố đô Huế 20 km về phía Đông, sân gôn Golden Sands Golf Resort được kỳ vọng là sản phẩm du lịch cao cấp mới của tỉnh Thừa Thiên Huế, bên cạnh các sản phẩm du lịch di sản hiện nay.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ: “Sự xuất hiện của sân gôn Golden Sands Golf Resort sẽ mang lại cho Thừa Thiên Huế nói riêng và miền duyên hải Trung Bộ nói chung một điểm đến gôn đẳng cấp quốc tế mới, thu hút thêm nhiều du khách trong và

ngoài nước, đặc biệt là các khách du lịch gôn cao cấp có mức chi tiêu cao hơn so với khách du lịch thông thường. Đồng thời, với sản phẩm du lịch cao cấp mới này, du khách đến với Thừa Thiên Huế sẽ có thể kéo dài thời gian lưu trú lâu hơn để trải nghiệm những đặc sản văn hóa, con người, ẩm thực của một điểm đến được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới.”



Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu tại lễ khai trương sân gôn Golden Sands Golf Resort.

Được định vị là điểm đến gôn hàng đầu ở Việt Nam và khu vực, sự hiện diện của sân gôn Golden Sands Golf Resort sẽ góp phần thúc đẩy du lịch gôn tại Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và kinh doanh cho cộng đồng cư dân địa phương, từ đó giúp nâng cao nguồn thu cho ngân sách địa phương và trở thành nguồn động lực phát triển kinh tế - xã hội mới của khu vực này.

Golden Sands Golf Resort, sân gôn đầy thách thức nhưng vô cùng thân thiện

Sân gôn Golden Sands Golf Resort là điểm đến lý tưởng cho những gôn thủ luôn tìm kiếm những thử thách mới, sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng biển đi kèm với những thách thức chưa từng xuất hiện ở bất cứ sân gôn nào tại Việt Nam.

Qua bàn tay thiết kế tài hoa của nhà thiết kế sân gôn số 1 thế giới Nicklaus Design, sân gôn Golden Sands Golf Resort có chiều dài sân lên tới 7.519 yards tính từ tee xa nhất và được mệnh

đánh là “thử thách chơi gôn khó nhất Việt Nam” khi các gôn thủ sẽ phải đánh bóng nhiều hơn ít nhất 10 gậy so với bất cứ sân gôn nào tại Việt Nam.



Hố 15 sân gôn Golden Sands Golf Resort.

Để đưa bóng lên green, các gôn thủ sẽ cần vượt qua các fairway lằn có độ dốc và độ cao thấp khác nhau, khiến trái bóng phải lăn liên tục. Xung quanh fairway là những khu vực cát siêu lớn hoặc bãi cát sâu ở những vị trí chiến lược, vượt qua những chướng ngại vật này, gôn thủ tiếp tục đối mặt khu vực bảo vệ green là các gò đất cao bao quanh.

Khi đã lên được green, gôn thủ phải thực hiện những cú putt rất dài bởi green siêu lớn có diện tích lên tới 1.300 m², lớn hơn 150% so với hầu hết sân gôn khác. Mặt green liên tục cong sang trái và sang phải khiến việc “đọc” green trở nên khó khăn hơn nhiều.

Những thách thức nói trên sẽ được tăng thêm khi kết hợp với một yếu tố khách quan tự nhiên, đó là gió to và thay đổi hướng gió liên tục, thậm chí đổi hướng ngay giữa các vòng đấu.



Hố 10 sân gôn Golden Sands Golf Resort.

Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố thách thức cao, sân gôn Golden Sands Golf Resort luôn được đánh giá là một sân gôn đầy thân thiện với gôn thủ khi xuất phát với “6 vị trí tee” phù hợp với mọi trình độ, từ chuyên gia cho tới các gôn thủ nhí.

Tính thân thiện của sân gôn Golden Sands Golf Resort còn giúp các gôn thủ không lo mất bóng và có thể chỉ cần một quả bóng dùng cho cả vòng chơi vì các fairway rất rộng, không có khu vực rough và các bụi rậm dày đặc có thể dẫn tới khả năng mất bóng, đặc biệt là chỉ có một vài bẫy nước khi thực tế có một hồ nước duy nhất ở Hồ 14 trong mùa khô.

Kể cả trong trường hợp bị lạc bóng, các gôn thủ cũng dễ dàng tìm lại được bóng với tầm nhìn quan sát rất rõ ở khu vực dưới các cây. Vì vậy, các gôn thủ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc đánh bóng, thậm chí được đánh nhiều bóng hơn bất cứ sân gôn nào khác đang có mặt tại Việt Nam.

Đó là lý do vì sao sân gôn Golden Sands Golf Resort được ví như một chú gấu, biểu tượng của huyền thoại gôn Jack Nicklaus, đang gặm gù nhưng đầy thân thiện với mọi gôn thủ cũng như những người yêu môn thể thao tinh hoa này tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khai-truong-tuyet-pham-san-gon-noi-mien-di-san-co-do-hue-golden-sands-golf-resort>